



NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Bình.

Ngày 28/3, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai. Dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp

Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ

Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị còn có các đại biểu tại 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy

trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. Dự hội nghị tại 103 điểm cầu của tỉnh Thái Bình có các đồng chí:

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÒNG VIÊN

TIỀN HẢI

Giá trị sản xuất quý I ước đạt trên 3.800 tỷ đồng

Ba tháng đầu năm, huyện Tiên Hải đã lường trước những khó khăn, phát huy thế mạnh, có những giải pháp cụ thể nên giá trị sản xuất của huyện ước đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,3%; công nghiệp, xây dựng tăng 11,6%; dịch vụ, thương mại tăng 6,2%...

Để bảo đảm nhịp độ phát triển kinh tế những tháng tiếp theo, huyện Tiên Hải đã chỉ đạo các

ngành, địa phương tập trung bảo đảm tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương và nhân dân chăm sóc lúa xuân, bảo vệ sản xuất. Thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường; tăng cường các hoạt động thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp, làng nghề...

MẠNH THẮNG

HƯNG HÀ

Tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hưng Hà đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Cùng với giao sớm các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các cấp ngân sách cũng được chú trọng thực hiện và có chuyển biến tích cực. Đến hết quý I/2021, ngân sách huyện thanh toán nợ xây dựng cơ bản của 11 dự án với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng; ngân

sách xã đã thanh toán nợ xây dựng cơ bản của 47 dự án với số tiền trên 33,2 tỷ đồng. Trong đó, xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản của 4 dự án, tổng số tiền 0,76 tỷ đồng.

Thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng, kiên quyết xử lý các sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

MAI THƯ

THÁI BÌNH

1 dự án đạt giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 2021. Thái Bình có 2 dự án tham gia cuộc thi năm nay, trong đó có 1 dự án đạt giải nhì, 1 dự án đạt giải triển vọng.

Dự án đạt giải nhì do em Nguyễn Việt Hùng, Trường THPT Chuyên Thái Bình thực hiện mang tên "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy khử khuẩn đa năng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19". Dự án "Máy trợ thở thông minh" của hai em Bùi Sỹ Tiểu và Bùi Khánh Huyền, Trường THCS Nam Hà (Tiền Hải) đạt giải triển vọng.

(Xem tiếp trang 4)

DẶNG ANH

WSUN THÁI BÌNH

Á quân giải bóng chuyên cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021

Tối ngày 27/3, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, WSUN Thái Bình bước vào trận chung kết với VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyên cúp Hoa Lư - Bình Điền 2021.

WSUN Thái Bình và VTV Bình Điền Long An đều là những đội bóng đã thi đấu xuất sắc tại giải đấu diễn ra trên đất Ninh Bình. Nếu như VTV Bình Điền Long An có chiến thắng trước Hải Tiến Thanh Hóa, Than Quảng Ninh tại vòng bảng và sau đó vượt qua Kinh Bắc - Bắc Ninh tại bán kết thì WSUN Thái Bình cũng đã giành thắng lợi trước Ninh Bình Doveco, Kinh Bắc - Bắc Ninh tại vòng bảng và tiếp tục vượt qua Than Quảng Ninh để có tấm vé dự trận chung kết. Bước vào trận chung kết, dù gặp VTV Bình Điền Long An có dàn tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm nhưng WSUN Thái Bình vẫn được đánh giá cao bởi lối chơi gắn kết, mang tính thần đồng đội. Tuy nhiên, với thực lực mạnh hơn, VTV Bình Điền Long An đã xuất sắc giành chức vô địch, WSUN Thái Bình giành ngôi á quân. Tháng 4 tới đây, hai đội sẽ gặp lại nhau tại vòng loại giải vô địch quốc gia PV Gas 2021.

TÚ ANH

Từ ngày 1/4/2021 thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng

Từ ngày 1/4/2021, mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới sẽ được sử dụng thống nhất trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH. Thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT theo mẫu mới, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng sẽ tiếp tục được dùng để KCB BHYT. Cơ quan BHXH chỉ thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ và BHXH tỉnh sẽ có thông báo cụ thể đến người dân. Quy trình cấp thẻ BHYT mẫu mới vẫn tiếp tục được thực hiện theo các quy định và vẫn bản hướng dẫn về thẻ BHYT hiện hành của BHXH Việt Nam.

Mẫu thẻ BHYT mới có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia như: kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng, tiện lợi khi bảo quản, sử dụng; mã số thẻ chỉ còn 10 chữ số, thay vì 15 ký tự như thẻ BHYT hiện hành... Đây là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành BHXH Việt Nam. Qua đó, bảo đảm tốt nhất quyền lợi về BHYT cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

THU HOÀI



Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Công văn số 1141/UBND-KGVX ngày 27/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (Xem trang 4)

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 28/3, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 127,4 triệu người nhiễm và hơn 2,79 triệu người tử vong do Covid-19.



Người dân thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang khi đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Từ 6 giờ 5 phút đến 18 giờ ngày 28/3, Việt Nam ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Kiên Giang. Hiện 2.308/2.591 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 248 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số bệnh nhân đang điều trị đã có 125 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 - 3 lần. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 44.800 người. Đến sáng ngày 28/3, theo thông tin từ Bộ Y tế đã có hơn 44.200 người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố, trong đó riêng Hải Dương là trên 17.300 người.

Tính đến 15 giờ 20 phút ngày 28/3, Thái Bình ghi nhận có 3 trường hợp F1 và 66 trường hợp F2 đang cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó 3 trường hợp F1 là những người cùng chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc - Nội Bài ngày 22/3. Tại các cơ sở y tế, khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải), Trung đoàn 568 và khu cách ly tập trung của thành phố Thái Bình đang cách ly, theo dõi sức khỏe 242 người. 234/242 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn 8 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Từ ngày 1/1 đến ngày 28/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 9.196 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN

Hướng đến xây dựng đô thị ven biển văn minh, hiện đại

(Xem trang 2)



Thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Ảnh: TRẦN TUẤN

HƯNG HÀ

Khởi sắc phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(Xem trang 3)